

Chuẩn bị nửa triệu chỗ, hàng không Việt Nam sẵn sàng cho Quốc khánh 2/9

(nhandan.vn) Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ tăng mạnh số chuyến bay trong dịp cao điểm Quốc khánh trong 4 ngày từ ngày 30/8 đến ngày 4/9. Tổng số ghế cung ứng trên toàn mạng nội địa, quốc tế dịp này gần nửa triệu chỗ, tương ứng gần 2.500 chuyến bay.

Theo đó, hãng sẽ tập trung tăng tần suất trên các đường bay nội địa giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Đà Lạt, Cam Ranh; giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Huế, Phú Quốc... Tổng số ghế nội địa đạt 330.000 chỗ, tương ứng hơn 1.700 chuyến bay, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2023. Các đường bay quốc tế được tăng cường chuyến bay

nhất là giữa Việt Nam và Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Australia. Tổng số ghế quốc tế đạt hơn 150.000 chỗ, tương ứng hơn 650 chuyến bay, tăng nhẹ so với năm ngoái. Vietnam Airlines ghi nhận các đường bay du lịch nội địa trọng điểm đã đầy chỗ gần 50% và dự báo tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Các đường bay quốc tế đi Ấn Độ, Trung Quốc, Thái

Lan, Australia cũng đạt kết quả tích cực với tỷ lệ lấp đầy từ 50 - 70%. "Việc bảo đảm tải cung ứng trong dịp cao điểm Quốc khánh 2/9 là nỗ lực rất lớn của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trong bối cảnh ngành hàng không thiếu hụt máy bay do ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất triệu hồi động cơ để kiểm tra trên toàn cầu. Trong những tháng vừa qua, Vietnam Airlines đã nhận thêm 1 máy bay Airbus A320neo, 1 máy bay Boeing 787-10 để tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại dịp cao điểm của hành khách" - đại diện lãnh đạo Vietnam Airlines cho hay.

Để chuyến đi thuận lợi, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách nên đặt vé sớm so với ngày khởi hành dự kiến để có nhiều lựa chọn chuyến bay và gia tăng khả năng mua được mức giá vé hấp dẫn. Hãng cũng khuyến nghị hành khách nên sử dụng các hình thức tự làm thủ tục trước chuyến bay để tiết kiệm thời gian làm thủ tục mùa cao điểm, như: làm thủ tục tự động qua website www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động (mobile check-in), điện thoại (telephone check-in) hoặc tại các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in).

CHÍNH SÁCH THUẾ...

(Tiếp theo trang 1)

không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; trường hợp doanh nghiệp, HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%; trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, HTX và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu. Đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản ở khâu kinh doanh thương mại thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng nông sản nhập khẩu phải áp dụng hóa đơn điện tử đồng thời thực hiện kê khai thuế theo đúng quy định.

QUỲNH PHỤ

Chủ động phòng ngừa tội phạm qua số điện thoại hỗ trợ của công an

Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ bị các đối tượng xấu lừa đảo. Để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, Công an huyện Quỳnh Phụ đã tiến hành công khai số điện thoại cá nhân lãnh đạo Công an huyện và công an các xã, thị trấn cũng như số điện thoại đường dây nóng để trực tiếp tiếp nhận thông tin tố giác, phản ánh của người dân về an ninh, trật tự trên địa bàn, nhờ đó nhiều vụ việc được kịp thời giải quyết.



Công an xã An Thái (Quỳnh Phụ) treo pa nô cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng tại khu vực đông dân cư, trường học để nâng cao nhận thức cho người dân.

trieu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh sự trong sạch. Tuy nhiên, do đã được lực lượng công an xã tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, đặc biệt là đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, người dân đã không làm theo yêu cầu và đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc. Sau khi kiểm tra, xác minh, Công an xã Quỳnh Thọ đã xác định cuộc gọi trên là hành vi giả danh lực lượng chức năng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; giải thích rõ về phương thức lừa đảo của đối tượng và tuyên dương tinh thần cảnh giác của người dân.

Quan tâm từ những việc nhỏ nhất

Hơn một năm qua, Công an huyện Quỳnh Phụ công khai số điện thoại và đồng chí Trưởng Công an huyện, trưởng công an các xã, thị trấn và số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh ở tất cả các điểm công cộng, ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc... Mỗi ngày, lãnh đạo Công an huyện và các xã, thị trấn nhận được hàng chục cuộc gọi từ người dân phản ánh, thông tin về các vụ án, vụ việc như lừa đảo, đánh nhau, gây thương tích, cướp giật, trộm cắp tài sản hoặc tai nạn giao thông... Đặc biệt, nhiều vụ việc lừa đảo hàng trăm triệu đồng của người dân, hay những vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự đã được Công an huyện, công an các xã, thị trấn ngăn chặn kịp thời. Đại tá Trần Quang Thành,

Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc quan trọng, chúng tôi nhanh chóng chỉ đạo xác minh ngay, đánh giá, nhận định tình hình để chỉ đạo đội nghiệp vụ của Công an huyện triển khai lực lượng xuống địa bàn giải quyết vụ việc theo thẩm quyền. Không chỉ giải quyết những vụ việc quan trọng mà ngay cả những ý kiến, kiến nghị của người dân về tranh chấp đất đai, xích mích gia đình, mất cắp... chúng tôi đều coi là việc lớn. Vì nếu không giải quyết việc nhỏ sẽ dẫn trở thành việc lớn, khi đó quá trình giải quyết sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Để tiếp nhận thông tin kịp thời, thời gian qua, Công an huyện Quỳnh Phụ tích cực phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện, nhất là tại các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó đã phối hợp ngăn chặn nhiều vụ việc lừa đảo qua hệ thống ngân hàng. Bà Đặng Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ cho biết: Hiện nay, ngày càng có nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi, do vậy cùng với yêu cầu cần bộ, nhân viên nâng cao cảnh giác, đơn vị tích cực phối hợp với Công an huyện tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp tài sản tại các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc. Khi có biểu hiện nghi vấn, thông tin đến lực lượng công an qua đó kịp thời ngăn chặn một số vụ việc người dân bị lừa đảo chuyển tiền cho các đối tượng xấu.

Việc xử lý, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vụ việc được nhân dân huyện Quỳnh Phụ ghi nhận, đánh giá cao. Đây là động lực cổ vũ lực lượng Công an huyện tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

NGUYỄN CƯỜNG

Suýt mất 665 triệu đồng vì cuộc gọi lạ

Giữa tháng 7/2024, ông Vũ Văn Liệu, 52 tuổi, thôn Hy Hà, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ giả danh công an yêu cầu phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 665 triệu đồng đang gửi ở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ để chuyển qua số tài khoản của đối tượng. Vì quá lo sợ, ông Liệu đã lập tức ra ngân hàng rút tiền. Thấy người đàn ông lo sợ, có dấu hiệu bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng

đã trả hoãn giao dịch và liên hệ ngay với số điện thoại của đồng chí Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ để trợ giúp. Ngay khi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ giả danh công an yêu cầu phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 665 triệu đồng đang gửi ở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ để chuyển qua số tài khoản của đối tượng. Vì quá lo sợ, ông Liệu đã lập tức ra ngân hàng rút tiền. Thấy người đàn ông lo sợ, có dấu hiệu bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng

sự tận tình của lực lượng công an và cán bộ ngân hàng mà tôi giữ lại được số tiền. Từ vụ việc trên tôi sẽ nâng cao cảnh giác hơn và chủ động liên hệ với lực lượng công an khi có dấu hiệu khả nghi. Trước đó, đầu tháng 6/2024, tại thôn Hồng Thái, xã Quỳnh Thọ cũng có một trường hợp đến công an xã trình báo bản thân nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ đang công tác tại Bộ Công an. Đối tượng thông báo người đàn ông rút số tiền lớn, rồi họ điện thoại cho Công an huyện. Nhờ

Chủ đầm ở xã Nam Thịnh tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm

Ngày 12/8/2024, ông Lương Văn Lương là chủ đầm có hành vi tự ý xây dựng công trình trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ đê biển số 5 thuộc địa bàn thôn Thiện Tường, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm.

Tức đó, ngày 6/8/2024, Báo Thái Bình đăng tải bài viết "Tiền Hải cần kiên quyết xử lý chủ đầm vi phạm đất đai, đê điều, xây

dựng tại xã Nam Thịnh" phản ánh việc ông Lương Văn Lương (thường trú thôn Độc Lập, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải) có hành vi xây dựng công trình

tổng diện tích hơn 690m² trong phạm vi bảo vệ đê 200m phía biển, tại Km11+600 đê biển số 5 thôn Thiện Tường, xã Nam Thịnh. Cụ thể: xây dựng nhà

nuôi con giống, bên trong gồm 10 bể nuôi; xây 5 bể trữ; xây nhà để máy tuồng gặt xi măng; xây nhà chòi khung thép mái tôn.

Liên quan sự việc trên, ngày 9/8/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3041/UBND/NNTNMT về việc xử lý vi phạm đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải. Theo đó, chỉ đạo UBND huyện Tiền Hải tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm, xác minh cụ thể đối tượng và lĩnh vực vi phạm...; đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động người vi phạm tháo dỡ các công trình vi phạm trong hành lang bảo vệ đê 200m về phía biển, tại Km11+600 đê biển số 5 thôn Thiện Tường. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn yêu cầu

UBND huyện Tiền Hải chỉ đạo ngành chức năng huyện, UBND xã Nam Thịnh khẩn trương kiểm tra, rà soát các vi phạm về đất đai, xây dựng, đê điều, phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã Nam Thịnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tiền Hải đã chỉ đạo tổ công tác của huyện phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, tiến hành xử lý vụ việc vi phạm đối với ông Lương Văn Lương tại vị trí Km11+600 đê biển 5 thuộc địa bàn xã Nam Thịnh.

Theo ông Bùi Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện cũng như sau phản ánh của Báo Thái Bình, UBND xã đã tích cực phối hợp với Hạt Quản lý đê huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến quy định pháp luật về đất đai, đê điều để ông Lương Văn Lương - chủ thể vi phạm nhận thức rõ hành vi và tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Kết quả, đến 16 giờ ngày 12/8/2024, ông Lương Văn Lương đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ phần mái tôn, tôn quay xung quanh tường (khu vực nhà che bể ương giống), đang tiến hành tháo dỡ phần khung thép, xà gồ mái, tường bao xây quanh nhà che bể ương.

Ghi nhận của phóng viên tại công trình vi phạm sáng ngày

13/8, hộ ông Lương Văn Lương đã huy động nhân lực, máy móc, phương tiện tổ chức tháo dỡ toàn bộ hệ thống mái tôn và khung xà thép. Các mái tôn và khung xà thép sau đó được đưa lên ô tô để vận chuyển đi nơi khác. Sau khi thực hiện việc tháo dỡ khung mái tôn, hộ ông Lương sẽ thực hiện việc tháo dỡ phần tường xây xung quanh. Ông Bùi Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh cho biết thêm: Hiện nay, UBND xã bố trí lực lượng cán bộ trực tại công trình đang tháo dỡ để kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tháo dỡ công trình vi phạm của hộ ông Lương. Trong trường hợp hộ ông Lương có đề xuất hỗ trợ xã sẽ bố trí nhân lực để việc tháo dỡ bảo đảm theo tiến độ, hoàn thành trước ngày 15/8. Trong quá trình tháo dỡ, yêu cầu chủ hộ vi phạm phải bảo đảm an toàn về người, tài sản.

Có thể khẳng định đây là kết quả vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành của tỉnh, huyện Tiền Hải, nhất là UBND xã Nam Thịnh trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và xử lý hành vi tự ý xây dựng công trình vi phạm hành lang đê biển của ông Lương Văn Lương. Qua đó thiết lập kỷ cương, trật tự trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, đê điều và xây dựng trên địa bàn xã Nam Thịnh nói riêng, huyện Tiền Hải nói chung.

TRẦN TUẤN

